

ชื่อเรื่อง	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมพันธกิจ คริสตจักรของอนุชน:กรณีศึกษาคริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ ระหว่างปี ค.ศ.1998 – 2007
ผู้จัดทำ	นายเจต บุญเป็ง
หลักสูตร	ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์มานิตย์ มณีวงศ์
วันที่อนุมัติผลงาน	วันที่ 9 มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า	56 หน้า
คำสำคัญ	การมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจ

#### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมพันธกิจคริสตจักรของอนุชน:กรณีศึกษาคริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ ระหว่างปี ค.ศ.1998 – 2007" ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศึกษาได้มุ่งประเด็นไปที่อนุชนกับความเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมพันธกิจคริสตจักรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการกระตุ้นและเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้อนุชนมีส่วนร่วมพันธกิจมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดช่วงเวลาศึกษาไว้ในระหว่างปี ค.ศ. 1998- ปี ค.ศ. 2007 โดยมีสมมติฐานว่าการมีส่วนร่วมในพันธกิจของอนุชนทำให้อนุชนมีพัฒนาทางจริยธรรมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในบทนี้ยังได้มีการกำหนดคำจำกัดความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกด้วย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทำการศึกษาคือ ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีของการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเรื่องอนุชนในคริสตจักร ความเปลี่ยนแปลงด้านจริยธรรม พัฒนาการชีวิตของอนุชน กลุ่มและพลวัตกลุ่ม และกรณีศึกษาชีวิตช่วงวัยอนุชนของดาเนียลกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จะเป็นกรอบสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยกรอบดังกล่าวนี้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิจัยโดยการรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีสมาชิกสมทบบุรุษของคริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 50 ปี จำนวน 39 คนเป็นประชากรตัวอย่าง ในบทนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยแบบสอบถามลักษณะปิดและแบบสอบถามลักษณะเปิด เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากร ความเปลี่ยนแปลงกับการมีส่วนร่วม และจริยธรรม รวมถึงระดับของการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และระดับของความสำคัญของความเปลี่ยนแปลง โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปของร้อยละ การกระจายความถี่และฐานนิยม ด้วยรูปแบบการพรรณนา

บทที่ 4 ผลการศึกษา เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่พบจากการศึกษาวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากบทที่ผ่านมา โดยผู้ศึกษาพบว่า การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชากรตัวอย่างนั้นให้ความสำคัญกับพันธกิจอนุชนมากที่สุด บุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมมีผลที่ดีต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีในชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การได้รับมอบหมายหรือไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ๆ ในคริสตจักรฯ ไม่มีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มทำให้เกิดความอยากเข้าร่วมกลุ่ม ความเชื่อศรัทธาทำให้บุคคลสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และ ลักษณะในการมีส่วนร่วมของอนุชนในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักรฯ นั้น จะมีอนุชนเข้าร่วมเกือบทุกพันธกิจ ยกเว้นในพันธกิจทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ การเงิน ผู้ศึกษาได้เอาข้อมูลมาค้นหาจุดเด่นจุดด้อยและหาแนวทางในการแก้ไขและให้อนุชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมทำพันธกิจในคริสตจักรต่อไป

บทที่ 5 แนวทางและข้อเสนอแนะ นั้นเป็นการเสนอข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยโดยผู้ศึกษาได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการร่วมพันธกิจคริสตจักรของอนุชนคริสตจักรศิรัวัฒนา ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาค่เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยอาศัยกระบวนการคริสเตียนศึกษาทั้งในระดับคริสตจักรครอบครัวและบุคคลให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็ผลการพัฒนา ชีวิตทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณและเพิ่มพูน ความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ของอนุชนและมวลงสมาชิกมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางการความรักความผูกพันท่ามกลางสมาชิกในคริสตจักรศิรัวัฒนา โดยเสนอให้มีกิจกรรมที่อนุชนและสมาชิกมีส่วนร่วมในการคิดในการตัดสินใจ ในการวางแผน ในการร่วมดำเนินพันธกิจและมีส่วนร่วมในการรับผลในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ซึ่งนี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้อนุชนและมวลงสมาชิกคริสตจักรศิรัวัฒนาเข้าร่วมพันธกิจของคริสตจักรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน